

QUỲNH PHỤ

Tăng cường công tác quản lý đất đai

Những năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ dần đi vào nề nếp, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Đường 39 huyện Quỳnh Phụ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Một trong những biện pháp được huyện thực hiện thường xuyên là chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai tới cán bộ địa chính, trưởng thôn, tổ trưởng tổ hòa giải. Chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt

động của trung tâm hành chính công, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình chuẩn bị làm thủ tục hồ sơ về đất. Huyện tập trung giải quyết những tồn tại cũ về đất đai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Đặc biệt,

với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn, Quỳnh Phụ đã tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Luật Đất đai, quản lý, sử dụng đất đối với cấp ủy cơ

sơ nhằm chấn chỉnh và kịp thời khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, bảo đảm theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua đó, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; phát hiện, kiến quyết ngăn chặn các vi phạm mới. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện về giao thông, đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 6 tháng đầu năm 2017, Quỳnh Phụ đã thực hiện 7 quyết định

của UBND tỉnh về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng, diện tích 3,74ha; 5 quyết định cho các tổ chức thuê đất, diện tích 2,06ha; ban hành 26 quyết định chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao sang đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân, diện tích 3.394m²; 12 quyết định giao đất ở thực hiện các dự án đường ĐT 455, 2/9; cấp gần 500 GCNQSDĐ.

Công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) khi nhà nước thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Vì vậy, Quỳnh Phụ luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Theo đó, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác GPMB; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho cán bộ, nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những nội dung, vướng mắc liên quan trong quá trình GPMB như công

tác đền bù, quy trình đo đất đền bù, GPMB thực hiện các dự án; nguồn gốc sử dụng đất của các hộ; chính sách hỗ trợ của nhà nước... được giải đáp ngay tại cơ sở, giúp người dân hiểu và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công bảo đảm đúng tiến độ. 6 tháng đầu năm 2017 đã ra quyết định thu hồi 9,71ha và 29 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, số tiền 25,56 tỷ đồng.

Thời gian tới, Quỳnh Phụ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, góp phần bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư, đời sống người dân, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Theo đó, tập trung thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 cấp huyện, xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện, đình chỉ, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về đất đai như chế độ bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Kiện toàn bộ máy quản lý và cơ sở dữ liệu đất đai nhằm tạo lập kênh thông tin minh bạch, thuận lợi cho việc tìm hiểu, trao đổi thông tin để người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật.

MINH NGUYỄN

TIỀN HẢI

Xử lý 81,9 tỷ đồng nợ xây dựng cơ bản

Từ đầu năm đến nay, huyện Tiền Hải chỉ đạo quyết liệt tập trung các nguồn lực để thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản (XDCB). UBND huyện đã ban hành Công văn số 97/CV-UBND ngày 7/3/2017 về việc tăng cường chỉ đạo công tác xử lý nợ XDCB, quyết toán các công trình XDCB. Đến nay, tổng số vốn đầu tư thanh toán nợ XDCB ở cả hai cấp huyện, xã là 81,9/150,8 tỷ đồng, trong đó cấp huyện 55,1 tỷ đồng, cấp xã 26,8 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, huyện Tiền Hải tập trung thanh toán dứt điểm nợ XDCB đối với các công trình đã quyết toán từ năm 2016 trở về trước; kiên quyết không phê duyệt, khởi công các dự án mới khi chưa xác định nguồn vốn hoặc chưa thanh toán xong nợ XDCB theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

MẠNH THẮNG

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 3,64%



Chăn nuôi ở xã Nam Phú (Tiền Hải).

Theo số liệu điều tra của Chi cục Thống kê huyện Tiền Hải, toàn huyện hiện có 4.980 con trâu, bò, 130.467 con lợn, 1,29 triệu con gia cầm. Nhờ làm tốt công tác tiêm phòng, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng nên trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Trong những tháng đầu năm 2017 giá sản phẩm chăn nuôi (đặc biệt là giá lợn hơi) giảm sâu nên hầu hết các hộ chăn nuôi không tái đàn, tuy nhiên các hộ đã khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất. So với cùng kỳ thì sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng 2,1%; sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng tăng 16,9%; sản lượng thịt trâu, bò xuất chuồng tăng 8,9%; giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của huyện ước đạt 526 tỷ đồng, tăng 3,64%.

HỒNG HẠNH

Phòng, trừ rầy trên lúa mùa

Hiện nay, rầy tuổi 1, tuổi 2 đang nở rộ trên đồng ruộng Tiền Hải, mật độ trung bình từ 200 - 500 con/m², nơi cao từ 700 - 1.500 con/m², cục bộ 3.000 - 5.000 con/m², chủ yếu là rầy lưng trắng.

Để phòng bệnh lùn sọc đen, hạn chế sự gây hại của rầy, huyện đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa mùa, tia dậm bảo đảm mật độ, tập trung bón thúc sớm. Các địa phương phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nhất là những diện tích nhiễm rầy ở vụ trước, nếu phát hiện có mật độ rầy từ 800 con/m² trở lên phải dùng thuốc đặc hiệu khoanh vùng phun trừ, không để lây lan ra diện rộng. Thời gian phòng, trừ từ ngày 31/7 đến ngày 3/8. Đồng thời, bảo đảm mục nước hợp lý để lúa mùa sinh trưởng và thuận lợi cho công tác phòng, trừ rầy.

ĐỖ HÀ

(Đài TTTH Tiền Hải)

KHẮC ĐUẦN

KIẾN XƯƠNG

Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa mùa



Tổ bảo vệ thực vật thôn Phụng Thượng, xã Vũ An (Kiến Xương) chuẩn bị bà thuốc sinh học diệt chuột đợt 2 bảo vệ lúa mùa.

điểm này chuột cắn lúa không phải vì đói mà nó ngứa răng chuẩn bị vào thời kỳ sinh sản. Để bảo vệ lúa mùa, chúng tôi vừa dùng bà thuốc sinh học diệt chuột vừa tuyên truyền, vận động nông dân tập trung đào,

đánh bắt thủ công, không cho chúng sinh sôi bùng phát vào dịp này. Tình trạng chuột phá hoại lúa mùa không chỉ diễn ra ở Vũ An mà còn xuất hiện ở tất cả các xã, thị trấn của huyện Kiến

Xương. Nhiều nông dân cho biết, vụ mùa này chuột nhiều, phá hoại mạnh hơn vụ mùa năm trước và vụ xuân vừa qua. Nguyên nhân là do một số diện tích nông dân bỏ hoang đã tạo nơi trú ngụ, phát triển của

chuột. Thêm vào đó, một số bờ vùng, bờ thửa chưa được dọn vệ sinh, có mọc um tùm cũng là nơi chuột ẩn nấp, sinh sôi.

Hiện nay, ốc bươu vàng cũng đang gây hại cho nhiều diện tích lúa mùa, nhất là đối với diện tích lúa gieo thẳng, diện tích vùng trũng. Các HTX SXKD DVNN đã chỉ đạo bà con xã viên phối trộn thuốc diệt ốc bươu vàng với phân bón tổng hợp chuyên thức để bón thúc cây này; điều tiết thủy lợi hợp lý, không để ruộng khô hạn giúp việc chăm sóc lúa thuận lợi và diệt chuột, ốc bươu vàng hiệu quả.

Thời tiết nóng ẩm đầu vụ cũng là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại; hiện nay, rầy và sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện trên toàn bộ diện tích lúa mùa của Kiến Xương. Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, Kiến Xương có khoảng 2.000ha lúa mùa bị rầy cám lưng trắng gây hại

Hiện nay, hơn 11.300ha lúa mùa của huyện Kiến Xương đang phát triển tốt, tuy nhiên, nhiều diện tích lúa bị ốc bươu vàng, chuột phá hoại và một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại. Cùng với tập trung chăm sóc lúa đầu vụ, nông dân các địa phương trên địa bàn huyện chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ lúa mùa.

Dù trời nắng chang chang nhưng bà Nguyễn Thị Xuyên, thôn Phụng Thượng, xã Vũ An (Kiến Xương) vẫn một mình trên đồng tia dậm những diện tích lúa bị chết. Bà Xuyên cho biết: Vụ mùa này gia đình tôi cấy 2 mẫu ruộng thì có tới 5 sào bị chuột cắn phá. Dù gia đình đã che chắn bằng nilon và đặt bà thuốc sinh học nhưng không hạn chế được chuột cắn lúa. Ông Nguyễn Đức Thom, Phó Trưởng thôn Phụng Thượng cho biết: Toàn thôn có 130 mẫu lúa mùa thì chuột cắn phá trên 30 mẫu. Từ đầu vụ, thôn đã tổ chức diệt chuột tập trung trước khi bà con gieo cấy. Đây là lần thứ hai thuộc tổ chức rải bà thuốc sinh học diệt chuột nhưng hiệu quả không cao bởi vào thời

Bảo vệ cá lồng trong mùa mưa, bão

Phát huy lợi thế có 4 con sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Trà Lý, sông Luộc và sông Hóa, những năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông. Đây là nghề cho thu nhập cao nhưng người nuôi thường phải đối mặt với nhiều rủi ro bởi ảnh hưởng của thời tiết, môi trường, đòi hỏi người nuôi hết sức cẩn trọng, nhất là khi mùa mưa, bão đến.

Mùa nắng thì lo cá bị bệnh chết, đến mùa mưa, bão thì phải thức trắng đêm để trông lồng cá - đó là nỗi niềm chung của những người nuôi cá lồng trên sông. Gặp lại chúng tôi tròn một năm sau cơn bão số 1 năm 2016, ông Phạm Đình Chiêu ở thôn 2, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) cho biết: Tận dụng nguồn nước sông Hồng, từ năm 2012 gia đình tôi mạnh dạn đầu tư hơn 20 lồng nuôi cá diều hồng, cá trắm, cá chép... Nghề nuôi cá lồng hiện cho thu nhập khá cao nhưng gặp nhiều rủi ro vì phải phụ thuộc vào thời tiết. Cơn bão số 1 năm 2016 đổ bộ vào đất liền

khu vực Thái Bình chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã làm 76 lồng cá của gia đình tôi bị vỡ, nhấn chìm, cuốn trôi theo dòng nước khoảng 7km, kéo theo đó là khoảng 400 tấn cá bị mất trắng, chủ yếu là cá lăng, cá diều hồng và cá chép giòn đang trong thời gian cho thu hoạch. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Vượt qua bao khó khăn, vất vả với sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, gia đình tôi đã đóng lại được 32 lồng nuôi cá. Những ngày qua, khi một số thủy điện xả lũ, nước sông Hồng dâng cao, rác từ thượng nguồn đổ về khá nhiều, mặc vào các lồng cá, tôi phải thường xuyên

dọn để tránh gây bệnh cho đàn cá. Ngoài ra, gia đình tôi cũng đã chủ động mua thêm dây thừng, mỏ neo để gia cố các lồng và chằng lại các thành ngăn nuôi cá. Hiện các lồng cá đã được neo cẩn thận với cọc cố định trên bờ, khi có điện biến xấu về thời tiết có thể di chuyển đến vị trí gần bờ, tránh bị trôi, vỡ khi nước chảy siết...

Là một trong những hộ tham gia nuôi cá lồng từ khá sớm, anh Nguyễn Văn Bản ở thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Vào những ngày thời tiết thay đổi, cá sẽ ăn ít hơn. Người nuôi cần giảm lượng thức ăn để tránh làm

ô nhiễm môi trường nước, cá thiếu oxy phát triển kém, thậm chí gây chết cá. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra, các hộ nuôi cá lồng trên sông phải thường xuyên kiểm tra, tu sửa lại lồng bè, gia cố hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào những nơi kín gió, có dòng chảy nhẹ để tránh gió bão gây vỡ lồng. Sau mưa, bão phải tiến hành kiểm tra chất lượng nước để có điều chỉnh phù hợp.

Hiện nay, toàn tỉnh có 510 lồng nuôi cá trên sông, tăng 20 lồng so với năm 2016, tập trung chủ yếu tại các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Hưng Hà...

Theo khuyến cáo của ngành chức năng, để giảm thiểu thiệt hại do mưa, bão gây ra, các hộ nuôi cá lồng khi thấy môi trường nước đục, cá kém ăn và bơi lội chậm cần cung cấp oxy ngay bằng cách sử dụng máy sục khí, thường xuyên vệ sinh lồng để luôn bảo đảm thông thoáng, cho cá ăn đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cá tăng sức đề kháng. Khi có thông tin về tình hình mưa, bão, người nuôi chú ý, nếu cá đạt kích cỡ thương phẩm thì tiến hành thu hoạch ngay. Bên cạnh đó, người nuôi cần tìm vị trí an toàn, kín gió, dòng chảy nhẹ để neo đậu lồng bè khi mưa, bão đổ bộ. Trong trường hợp không thể di chuyển được thì người nuôi có thể hạ độ sâu của lồng để giảm bớt sóng, gió. Ngoài ra, người nuôi cũng cần thường xuyên kiểm tra dây neo, mối hàn, điểm nối để gia cố lại cho chắc chắn, đặc biệt là lưới xung quanh lồng, đáy lồng, lưới chắn mặt lồng để có biện pháp xử lý kịp thời...

PHẠM HÙNG



Ông Phạm Đình Chiêu, thôn 2, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) kiểm tra lồng nuôi cá.



Lồng nuôi cá được người dân chủ động gia cố hệ thống phao, dây neo...